

**NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXIV
Về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2021 - 2025**

Trong những năm qua, công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc tại các tỉnh thành phố và đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm chỉ đạo và được nhân dân trong toàn huyện tích cực tham gia thực hiện, mỗi năm huyện Vị Xuyên giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động, trong đó lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước và đi lao động có thời hạn tại nước ngoài là hơn 2.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng đến 9 triệu đồng/tháng đối với lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước và từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng đối với lao động làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Kết quả giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việc thực hiện có hiệu quả chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đã tạo động lực thúc đẩy tiến độ giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên kết quả đạt được chưa đúng với tiềm năng về lao động của huyện, một số địa phương chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo, nhận thức của người lao động nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động còn hạn chế, tâm lý ngại đi làm xa, không muốn lao động theo nề nếp công nghiệp còn tồn tại trong một bộ phận người lao động.

Để khắc phục những hạn chế trong giai đoạn vừa qua, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trong giai đoạn 2021 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Nghị quyết chuyên đề về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Vị Xuyên giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm chỉ đạo

Giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người lao động và của toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nhân dân góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững.

Tạo việc làm cho lao động nông thôn phải trên cơ sở phát huy năng lực và sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế khác và các hộ gia đình về khả năng phát triển sản xuất và tạo việc làm tại chỗ, kết hợp với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về tạo việc làm.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức, tăng cường hoạt động trợ giúp, đỡ đầu của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Phát huy, khơi dậy tính năng động, tự chủ của lao động để khi được tiếp cận việc làm thông qua các chương trình hỗ trợ đặc biệt mang tính “cầm tay chỉ việc” để làm ra sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu tại chỗ và bán ra thị trường.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, nhất là thanh niên tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn về công tác giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đảm bảo việc thực hiện đào tạo nghề phải gắn giải quyết việc làm phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 80%.

Nâng cao cả về số lượng và chất lượng trong công tác giải quyết việc làm. Coi xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh là phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề, tạo thêm thu nhập và là giải pháp giảm nghèo bền vững góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả huyện đạt ít nhất từ 3,0%/năm trở lên theo chuẩn nghèo giai đoạn hiện nay.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động. Trong đó: Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 50 lao động; lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp ngoài tỉnh 2.400 lao động; giải quyết việc làm tại địa phương hơn 500 lao động.

Định hướng thị trường làm việc ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động: Giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục đưa lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước, lựa chọn những nơi an ninh, an toàn, thu nhập ổn định để lao động yên tâm làm việc. Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động sang các nước có thu nhập cao và phí nhập cảnh thấp.

Chú trọng định hướng ngành nghề đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người lao động thuộc các ngành nghề để phục vụ giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động như: May mặc, điện, điện tử, xây dựng, cơ khí, công

nghệ ô tô, kỹ thuật nông, lâm, ngư, nghiệp, đào tạo kỹ năng giúp việc gia đình để đưa người lao động đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giới thiệu việc làm cho người lao động tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Gắn phát triển sản xuất với giải quyết việc làm tại chỗ, huy động tối đa và phát huy có hiệu quả nguồn lực sẵn có trong nhân dân để tạo thêm nhiều việc làm mới ngay tại địa phương và các khu công nghiệp trong tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đưa nội dung giải quyết việc làm, đi xuất khẩu lao động và làm việc tại các khu công nghiệp trong nước thành nội dung trong mọi buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể từ huyện, xã đến các thôn, tổ dân phố.

2. Giải pháp thực hiện

Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức, nhất là người đứng đầu phải thực sự coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp mình, tổ chức mình.

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với in tờ rơi thông tin về chi phí xuất cảnh, tiền lương một số thị trường xuất khẩu lao động của các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh, các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh của Trung ương, của tỉnh.

Hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể với các công ty (các công ty có uy tín và trách nhiệm) các trường đào tạo nghề để tìm kiếm thị trường lao động ổn định, có thu nhập cao, tổ chức tư vấn tại các xã, cụm xã về xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước; tổ chức các hội chợ việc làm với qui mô phù hợp; tổ chức gặp mặt, trao đổi thông tin với người lao động đã tham gia xuất khẩu lao động, tạo lòng tin cho người lao động...

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, công ty xuất khẩu lao động, các đơn vị trường truyền sinh đào tạo nghề đến tiếp xúc với người dân để tư vấn, giới thiệu về nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài, ngoài tỉnh theo hợp đồng để người dân an tâm, tin tưởng.

Huy động lòng ghép, đồng bộ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, tăng cường vận động các doanh nghiệp đầu tư

cho giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Có chính sách khuyến khích bồi dưỡng cho cán bộ xã, thôn trực tiếp tham gia tư vấn, giới thiệu người đi xuất khẩu lao động và đi làm việc ngoài tỉnh (Nguồn hỗ trợ từ các đơn vị công ty, doanh nghiệp).

Hàng năm dành một phần kinh phí từ nguồn vốn vay quốc gia hỗ trợ việc làm nhằm giải quyết việc làm tại chỗ và các chương trình cho vay vốn xuất khẩu lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Thực hiện tốt Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao ủy ban nhân dân huyện, xây dựng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và cụ thể hóa trong Kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện.

2. Giao Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

3. Giao Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể của huyện xây dựng chương trình hành động cụ thể hoá nghị quyết, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện.

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

5. Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Nghị quyết này phổ biến đến các chi bộ, cán bộ và nhân dân trong toàn huyện để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực UBND tỉnh,
- Đồng chí Trưởng, Phó Đoàn công tác theo Quyết định số 198-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi huyện Vị Xuyên,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Đỗ Anh Tuấn